



ด่วนที่สุด

ที่ พม ๐๒๐๙/ ๖๑๖๐๖



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอห่านาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งยืนยันการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๘๙๒๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีส่งเรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีมาเพื่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยัน จำนวน ๙ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ๒) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๓) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน ศึกษากรณี : องค์กรภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ของคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ๕) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสานพลังเชิงระบบรับมือสังคมสูงวัย ของคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ๖) การจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๗) ผลการประชุมคณะกรรมการประชากรและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๗ ๘) รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ และ ๙) ขออนุมัติปรับชื่อ วัดสุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าชื่อ) จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาแล้ว ขอแจ้งยืนยันเรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี จำนวน ๙ เรื่องดังกล่าว เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๙๔